

# เลพิโดไลต์ (Lepidolite)



## เลพิโดไลต์

Lepidolite เป็นที่รู้จักจากสีม่วงไล่เฉดที่เปล่งประกายไปจนถึงเฉดสีลาเวนเดอร์ เป็นสิ่งแห่งความสงบ การเปลี่ยนแปลง และการต่ออายุ ประกอบด้วยลิเทียม มักใช้เพื่อสร้างความสมดุลในช่วงเวลาแห่งความเครียดและการเปลี่ยนแปลง ให้ความรู้สึกสงบและเงียบสงบ เป็นหินที่ช่วยในการเอาชนะการพึ่งพาทางอารมณ์หรือจิตใจทุกชนิด สนับสนุนการปลดปล่อยการเสพติดและการร้องเรียนทุกประเภท รวมถึงอาการเบื่ออาหาร ในฐานะที่เป็นหินแห่งการเปลี่ยนแปลง มันช่วยให้เราผ่านการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ไปได้ด้วยความมั่นใจว่าในที่สุดทุกอย่างจะออกมาดีที่สุดในที่สุด

อัญมณีชนิดนี้ยังเหมาะสำหรับวัยหมดประจำเดือนอีกด้วย เป็นการสนับสนุนในการปล่อยรูปแบบทางจิตวิทยาและพฤติกรรมเก่าๆ ออกมา และกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างค่อยเป็นค่อยไป นำมาซึ่งการบำบัดทางอารมณ์อย่างล้าลึก ผ่อนคลาย และลดความเครียดและความซึมเศร้า Lepidolite กระจายความคิดเชิงลบและยึดมั่นที่จะใช้เพื่อประโยชน์สูงสุด กระตุ้นจักระของลำคอ หัวใจ ตาที่สาม และสติปัญญา เปิดจักระมงกุฏ ขจัดสิ่งอุดตัน และนำการรับรู้เกี่ยวกับจักรวาล

Lepidolite อำนาจความสะอาดในการเดินทางบนดวงดาวและเข้าถึงบันทึก Akashic ช่วยพาคุณก้าวไปข้างหน้าสู่ออนาคต ปรับความคิดและความรู้สึกจากชีวิตอื่นที่กำลังขัดขวางชีวิตคุณอยู่ตอนนี้ ช่วยในการเอาชนะการพึ่งพาทางอารมณ์หรือจิตใจทุกชนิด สนับสนุนการเลิกเสพติด อาการเบื่ออาหาร และแม้แต่การพึ่งพายารักษาโรค



## พลังอำนาจของเลพิโดไลต์

Lepidolite เป็นที่เคารพในเรื่องคุณสมบัติบรรเทาความเครียด ช่วยปรับอารมณ์ให้คงที่ และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีทางอารมณ์

ส่งเสริมความเป็นอิสระและบรรลุเป้าหมายโดยไม่ได้รับความช่วยเหลือจากภายนอก ส่งเสริมความรักตนเอง และความไว้วางใจ

เชื่อกันว่าหินนี้ช่วยเพิ่มความเชื่อมโยงกับจิตวิญญาณ ช่วยให้เกิดความชัดเจน และช่วยในการแสวงหาการตื่นรู้

เลพิโดไลต์ยังเป็นที่รู้จักกันในการกระตุ้นสติปัญญาและการคิดวิเคราะห์ นำไปสู่กระบวนการคิดและการตัดสินใจที่ชัดเจนยิ่งขึ้น

อัญมณีชิ้นนี้คิดว่ามีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ที่อยู่ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรง โดยคอยให้คำแนะนำและการสนับสนุน

### OUR PARTNERS



เบ-คารี-โฮม



ITALIO RECIPE™



BENJI STORY



MONGKOND



RINRIN  
WORLD



Article Id: THA6V193Cgemstone

เลพิโดไลต์ (Lepidolite)